

เผยแพร่ได้ทันที

ฮิตาชิจัดแสดงนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อสังคมเมืองที่ยั่งยืน ในงานมหกรรมแสดงนิทรรศการ”บีโอไอ แฟร์ 2011”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 22 กันยายน 2011 – ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด ประกาศการเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงนิทรรศการ “บีโอไอ แฟร์ 2011” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-25 พฤศจิกายน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Tomorrow Together” โดยอาคารแสดงนิทรรศการ “Hitachi Pavilion” จะจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำยุคของฮิตาชิที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเมืองให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่แรกเริ่มจัดตั้งบริษัท ฮิตาชิดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “พัฒนาสังคมด้วยการยกระดับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์” โดยมุ่งมั่นพัฒนารัฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Business) ในระดับสากล ซึ่งฮิตาชิได้ผนวกประสบการณ์อันยาวนาน เข้ากับความสามารถในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอันทรงภูมิปัญญา บนพื้นฐานทางข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

คาซุโอะ คาราซาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญของฮิตาชิ และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงนิทรรศการ บีโอไอ แฟร์ 2011” ในโอกาสนี้ฮิตาชิขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะบริษัทที่เป็นพลเมืองที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะตระหนักถึงการสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ผ่านการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

อาคารแสดงนิทรรศการ “Hitachi Pavilion” จัดแต่งด้วยรูปแบบทันสมัย โดยมีการนำเสนอเรื่องราวอย่างโดดเด่นไม่ซ้ำใคร เพื่อสะท้อนถึงเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของฮิตาชิ และเพื่อแสดงให้เห็นว่า การใช้เทคโนโลยีสีเขียวสามารถสร้างความสะดวกสบายและยังช่วยพัฒนาสังคมเมืองได้อย่างยั่งยืน

แนวคิด “Tomorrow Together” สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการล่าสุดของบริษัทฮิตาชิในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวว่าเทคโนโลยีของฮิตาชิช่วยให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้วยการยกระดับความสะดวกสบายและความยั่งยืนในสังคม

เกี่ยวกับฮิตาชิ

บริษัทฮิตาชิ ลิมิเต็ด (NYSE: HIT / TSE: 6501) มีสำนักงานใหญ่ในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ฮิตาชิถือเป็นบริษัทด้านอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลก โดยมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 360,000 คนทั่วโลก ในปีภาษี 2553 มียอดขายทั้งสิ้น 9,315 พันล้านเยน (112.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปัจจุบันฮิตาชิให้ความสนใจในธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้แก่ ระบบข้อมูลข่าวสารและโทรคมนาคม ระบบพลังงาน ระบบสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และการขนส่ง รวมถึงระบบสังคมและสังคมเมือง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการคัดสรรวัสดุอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการสร้างระบบด้วย ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯที่ <http://www.hitachi.com>

เกี่ยวกับฮิตาชิ เอเชีย จำกัด

ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทสาขาของบริษัทฮิตาชิ ลิมิเต็ด ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 1989 และบริหารงานผ่าน 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบพลังงานและอุตสาหกรรม ระบบสื่อดิจิทัล และการจัดซื้อจัดหาระหว่างประเทศ ท่านสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ เอเชียได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯที่ <http://www.hitachi.com.sg>

#

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมธาวรินทร์ มณีกุลพันธ์

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ ฟิวเจอร์ โท. 02 260 5820 ต่อ 115 อีเมล mae@tqpr.com